



เอกสารข่าว

คณะอนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๘ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้



๑. พิจารณาร่างบทสรุปผู้บริหารในรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” โดยคณะอนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาร่างบทสรุปผู้บริหาร โดยมีการปรับปรุง แก้ไขในรายละเอียดของปัจจัยและกลไกต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค

เศรษฐกิจเทคโนโลยี 5G ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอร่างรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประโยชน์ของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งต่อไป



๒. พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลอปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ (Fake News) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลอปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ (Fake News) ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในกรณีดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งต่อไป



๓. พิจารณามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการจัดการกับการเผยแพร่ลอปลอมของหลาย ๆ ประเทศในอาเซียนและยุโรป

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำสรุปผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาลอปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ (Fake News) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๑ สำนักกรรมการ ๑